



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์แจงสหกรณ์ออมทรัพย์ค้ำประกันผลกระทบก่อนลงทุน หวังลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบสหกรณ์ในอนาคต

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชี้แจงต่อชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร กว่า ๑๔๐ แห่ง ระหว่างการสัมมนาเรื่อง “การลงทุนอย่างไรไม่เสี่ยงและถูกกฎหมาย” ถึงแนวทางในการลงทุน ต้องระวังเรื่องความเสี่ยงสูงที่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคต ชูนโยบาย The Hole Value Chain การลงทุนร่วมกันภายในขบวนการสหกรณ์ เป็นความเสี่ยงน้อยที่สุดและจะส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์อย่างยั่งยืน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการเปิดสัมมนาเรื่อง “การลงทุนอย่างไรไม่เสี่ยงและถูกต้องตามกฎหมาย” ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ๑๔๐ แห่ง ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันในด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการลงทุนและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ขบวนการสหกรณ์ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นว่าการนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนนั้นมีความเสี่ยง และมีตัวอย่างจากเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครดิตยูเนียนนั้นเป็นบทเรียนที่ต้องคำนึงและตระหนักถึงผลกระทบที่วงกว้าง เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน มีลักษณะการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน คือการดูแลเงินของสมาชิกที่นำมาฝากกับสหกรณ์ ซึ่งในขณะนี้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จัดว่าเป็นสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับดี และไม่เคยมีความเสียหายเกิดขึ้น

สิ่งสำคัญของการตัดสินใจที่จะนำเงินไปลงทุนนั้น จำเป็นต้องพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสหกรณ์ ซึ่งการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงและอาจเกิดผลกระทบตามมาได้ และไม่ใช่วิถีทางของสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของประธาน หรือกรรมการเท่านั้น แต่สหกรณ์เป็นเรื่องของสมาชิกทุกคน และควรต้องคำนึงเสมอว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ระดมเงินจากสมาชิกแล้วนำไปลงทุนเพื่อแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน แต่สหกรณ์จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับสมาชิกได้เท่าเทียมกัน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน เงินเหลือจากการออมนำมาจัดให้สมาชิกเป็นสวัสดิการ และควรเน้นให้สมาชิกเห็นความสำคัญของการออมมากกว่าการกู้เงินเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายสหกรณ์ มาตรา ๖๒ กำหนดไว้ว่า การลงทุนประเภทไหนบ้างที่สหกรณ์สามารถดำเนินการได้ แต่หากจะลงทุนที่นอกเหนือจากการกำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว ต้องอนุญาตจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ปัจจุบันหลายสหกรณ์นำเงินไปลงทุนกับธนาคารพาณิชย์ เป็นสิ่งที่สหกรณ์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การลงทุนใดๆที่มีผลตอบแทนสูง ย่อมต้องมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสีย และต้องช่วยกันหาทางป้องกันสหกรณ์ไม่ให้ไปลงทุนในธุรกิจที่เสี่ยงและผิดกฎหมาย

“นโยบาย The Hole Value Chain นั้นถือเป็นนโยบายและมีความสำคัญกับระบบสหกรณ์อย่างมาก เราไม่ได้เน้นแต่เฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผลิตสินค้าอย่างเดียว สหกรณ์ออมทรัพย์ก็สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความช่วยเหลือกันทางด้านเงินทุนและการเงิน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะแต่ละสหกรณ์มีขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละสหกรณ์แตกต่างกัน บางสหกรณ์มีเงินเป็นหมื่นล้าน สามารถทำธุรกิจได้ แต่ยังมีบางสหกรณ์ที่เข้มแข็งน้อยกว่าและขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะมาช่วยเหลือสมาชิก ต้องหาแหล่งเงินทุนภายนอกที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงๆ เพื่อนำเงินมาให้สมาชิกกู้ยืม ถ้าสหกรณ์ที่มีเงินทุนเหลือและมีความเข้มแข็งแล้ว หันมาให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ที่ด้อยกว่า มาจับมือเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ขบวนการสหกรณ์จะเกิดความเข้มแข็ง Value Chain ดังนั้น การลงทุนที่ดีและมีความเสี่ยงน้อย คือการลงทุนกันในระหว่างสหกรณ์ด้วยกันเอง สหกรณ์สามารถช่วยเหลือกันเองได้ และสหกรณ์นอกภาคเกษตรกับในภาคการเกษตรก็สามารถเชื่อมโยงเรื่องเงินทุนร่วมกันได้ และถือเป็นการลงทุนที่ดีและปลอดภัยที่สุดต่อระบบสหกรณ์” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว